

## KẾT LUẬN THANH TRA

### Việc tổ chức, triển khai thực hiện Chương trình 135 tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái

Thực hiện Quyết định số 113 ngày 04 tháng 8 năm 2020 của Trưởng ban Dân tộc tỉnh, Thanh tra việc thực hiện Chương trình 135 về Chính sách hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã đặc biệt khó khăn, các thôn, bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái.

Xét Báo cáo kết quả thanh tra ngày 20/10/2010 của Trưởng đoàn thanh tra, sau khi làm việc với Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải. Trưởng Ban Dân tộc tỉnh kết luận việc tổ chức, triển khai thực hiện các Chính sách Dân tộc tại huyện Mù Cang Chải, tỉnh Yên Bái như sau:

#### I. KHÁI QUÁT CHUNG

Huyện Mù Cang Chải cách trung tâm tỉnh Yên Bái 180km về phía Tây theo quốc lộ 37 và quốc lộ 32. Tỷ lệ hộ nghèo là 40,62%, cận nghèo 22,91% (tính đến 31/12/2019); tỷ lệ giảm nghèo bình quân 03 năm (2017-2019) là 8,72%. Toàn huyện Mù Cang Chải có 14 đơn vị hành chính, gồm 01 thị trấn khó khăn khu vực II, 13 xã đặc biệt khó khăn khu vực III, 117 bản ĐBKK/126 bản, tổ dân phố được thụ hưởng Chương trình 135. Dân số toàn huyện trên 63 nghìn khẩu, trong đó dân tộc Mông chiếm trên 91%, dân tộc Thái chiếm 4,8%, còn lại là các dân tộc khác; địa hình chia cắt bởi đồi núi dốc và thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai, lũ bão gây thiệt hại, ảnh hưởng đến ổn định số liệu tỷ lệ nghèo, giảm nghèo bền vững hàng năm trên địa bàn.

Hệ thống giao thông với tuyến Quốc lộ 32 qua địa bàn huyện, tạo điều kiện cơ bản thuận lợi cho giao lưu phát triển kinh tế, thương mại, dịch vụ, du lịch. Hệ thống kết cấu cơ sở hạ tầng cơ bản đáp ứng được yêu cầu của nhân dân trong huyện như đường giao thông, điện, trường học, trạm y tế..., đã và đang được quan tâm đầu tư nâng cấp. Bên cạnh những mặt thuận lợi, huyện Mù Cang Chải cũng còn gặp nhiều khó khăn, hạn chế đó là: một số địa bàn vùng sâu, vùng xa trình độ dân trí còn hạn chế, thu nhập thấp, địa hình chủ yếu là đồi núi chia cắt hiểm trở, đường đi lại khó khăn, việc chăm sóc sức khỏe ban đầu cho nhân dân còn hạn chế; kết cấu cơ sở hạ tầng đã được đầu tư nhưng chưa đáp ứng được nhu cầu phát triển, tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ từ ngân sách nhà

nước còn khá phổ biến; hiệu quả việc sử dụng các nguồn vốn được hỗ trợ, đầu tư từ các chương trình, chính sách của một số đối tượng vẫn còn nhiều hạn chế, việc tổ chức tự quản lý, khai thác sử dụng các công trình sau đầu tư của cộng đồng còn nhiều bất cập; nghề nghiệp chủ yếu của người dân là trồng trọt và chăn nuôi, đời sống kinh tế còn nhiều khó khăn, nhận thức xã hội của một bộ phận dân cư còn hạn chế, sự chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động còn chậm, quy mô sản xuất nhỏ, manh mún, sức cạnh tranh thấp và đời sống nhân dân đồng bào dân tộc thiểu số vẫn còn gặp nhiều khó khăn.

Đây là những khó khăn thách thức của cấp ủy, chính quyền huyện Mù Cang Chải cần phải tập trung lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021-2025.

Tại thời điểm Đoàn thanh tra tổ chức thanh tra công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai, thực hiện các Chính sách Dân tộc, đã có xã Nậm Có, Thị trấn Mù Cang Chải và 16 công trình xây dựng cơ bản tại các đã được Thanh tra tỉnh, Thanh tra các ngành các cơ quan chức năng của huyện thanh kiểm tra.

## **II. KẾT QUẢ THANH TRA**

### **1. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức, triển khai thực hiện**

Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn hướng dẫn, đôn đốc Ủy ban nhân dân các xã, thị trấn triển khai thực hiện tốt các chương trình, dự án, chính sách dân tộc trên địa bàn; chỉ đạo xây dựng quy chế thực hiện các chương trình, dự án, chính sách dân tộc, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các phòng, ban liên quan, giao nhiệm vụ xây dựng kế hoạch và hướng dẫn các xã, thị trấn thực hiện các bước đầu tư theo đúng quy định. Tổ chức triển khai, quán triệt kịp thời các văn bản chỉ đạo, hướng dẫn của Trung ương, của tỉnh; giao nhiệm vụ tổ chức thực hiện theo từng nội dung, lĩnh vực cho từng đơn vị, địa phương, cơ sở; giao cho cơ quan chuyên môn tổ chức rà soát và xây dựng kế hoạch thực hiện theo khung lộ trình của tỉnh. Dưới sự chỉ đạo, điều hành của Ủy ban nhân dân huyện, các phòng, ban chuyên môn đã tham mưu tổ chức giao kế hoạch cụ thể đến từng xã, thường xuyên giám sát các bước thực hiện các Chương trình, dự án, chính sách; giải quyết những vướng mắc, tồn tại trong quá trình thực hiện. Các văn bản huyện đã ban hành trong chỉ đạo, tổ chức triển khai thực hiện:

+ Quyết định số 226/ QĐ-UBND ngày 28/02/2017 thành lập Ban chỉ đạo thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 - 2020; Quyết định số 200/QĐ-UBND ngày 22/02/2019 về kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện các chính sách Dân tộc.

+ Quyết định số 2055/QĐ-UBND ngày 01/11/2017 của Ủy ban nhân dân huyện Mù Cang Chải về việc giao nhiệm vụ và vốn thực hiện dự án 2 (Chương